

‘กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์’ จัดโครงการ ‘10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง’ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ



‘กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์’ จัดโครงการ ‘10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง’ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ห่วงใยทุกชีวิตอันมีค่า จัดโครงการ ‘10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง’ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้จัดงานแถลงข่าวข่าวโครงการ ‘10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง’ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวนี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทุกสิทธิเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถลดอัตราเสียชีวิตของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และถือว่าเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีการลงทุนสูงในภาคเอกชน โดยการร่วมจัดตั้งและให้บริการคลินิกโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่มีอุปสงค์มาก แต่อุปทานไม่พอเพียงอย่างน้อยปีละ 10 แห่ง ร่วมจัดระบบปรึกษาฉุกเฉิน , บริการส่งต่อ-รับกลับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมทั้งการดูแลอย่างน้อยปีละ 3 จังหวัด ภายในระยะเวลา 3 ปี รวมการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเส้นเลือดหัวใจตีบ 10,000 ราย

นายแพทย์กำพล กล่าวว่า “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีอัตราเสียชีวิตสูง มีการเข้าถึงบริการที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากการขาดแคลนทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญและระบบการส่งต่อ-รับกลับ รวมทั้งครุภัณฑ์ที่จำเป็น กลุ่มรพ.จุฬารัตน์ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในส่วนนี้เมื่อปี 2556 พบว่าสามารถเพิ่มบริการให้กับผู้ป่วยสิทธิ นอกเหนือผู้ประกันตน โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มรพ.จุฬารัตน์ให้บริการห้องสวนหัวใจ 2 ห้อง และกำหนดเปิดห้องที่ 3 ในไตรมาสนี้ พร้อมทั้งมีระบบให้คำปรึกษารวมทั้ง Hotline 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้ตลอดเวลา รวมทั้งมี Coronary Care Unit (CCU) ที่มีทั้งอุปกรณ์และทีมดูแลที่ครบถ้วน

สำหรับบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเป็นไปอย่างอบอุ่น เริ่มด้วยบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องรุ่นใหม่เสียงดี นรีกระจ่าง คันธมาส(จุ่ม) โดยมี บารมี นวนพรัตน์สกุล(ยอด), จอนนี่ แอนโฟเน่ จริยา แอนโฟเน่(นก) และกรุณา บัวคำศรีร่วมพูดคุยเรื่องสุขภาพของหัวใจ ต่อด้วยรับชมหนังสือเรื่อง “ลมหายใจแห่งความหวัง” พร้อมทั้งสัมภาษณ์คนไข้และญาติเรื่องการสวนขยายหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา พร้อมปิดท้ายด้วยทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เครื่องวิ่งสายพาน EST ตัวแทนองค์กรต่างๆ